

FBI bắt giữ các đặc vụ của ĐCS TQ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công trên đất Mỹ

vn.minghui.org/news/245325-fbi-bat-giu-cac-dac-vu-cua-dcstq-nham-vao-cac-hoc-vien-phap-luan-cong-tren-dat-my.html

Bài viết của phóng viên Vương Anh của Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-04-2023]

Trong một cuộc họp báo ngày 17 tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo FBI đã bắt giữ hai đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ). Hai người đàn ông ở New York bị buộc tội theo dõi và trấn áp các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần thiên định hiện đang bị đàn áp ở Trung Quốc, và những người bất đồng chính kiến khác ở Hoa Kỳ.



David Newman, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia tại Bộ Tư pháp, thông báo về việc bắt giữ hai đặc vụ của ĐCS TQ vào ngày 17 tháng 4 năm 2023

Theo đơn kiện của Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Đông của New York, “Harry” Lư Kiến Vượng, 61 tuổi, ở Bronx và Trần Kim Bình, 59 tuổi, ở Manhattan, đã điều hành một đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài, nằm ở hạ Manhattan, New York, thay mặt cho chi nhánh Phúc Châu của Bộ Công an (MPS) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC).

Đồn cảnh sát bí mật này được thành lập vào tháng 2 năm 2022 với mục đích theo dõi và bịt miệng các học viên Pháp Luân Công và những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ.

Breon Peace, Trưởng lý Hoa Kỳ phụ trách Quận phía Đông của New York, cho biết tại cuộc họp báo rằng Lư và Trần đã bị bắt vào sáng sớm hôm đó từ nhà của họ ở New York. Họ bị buộc tội âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ CHND Trung Hoa, và họ đã làm việc cùng nhau để thành lập đồn cảnh sát nước ngoài đầu tiên ở Hoa Kỳ thay mặt cho chi nhánh Phúc Châu của MPS.

“Hành động của các bị cáo dưới sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc là vi phạm trắng trợn chủ quyền của Mỹ,” ông Peace nói. “Nhờ cuộc điều tra của chúng tôi và các vụ bắt giữ ngày hôm nay bởi FBI, các bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm và MPS cũng sẽ nhận ra rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa tương tự đối với chủ quyền quốc gia của chúng tôi.”



Lư Kiến Vượng (thứ hai từ phải sang) rời Tòa án Quận phía Đông của New York vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. (Đài Truyền hình NTD)

Đơn kiện nói rằng, “Lư cũng được yêu cầu đăng các tài liệu trên các tờ báo chống lại Pháp Luân Công,” và Trần đã “hỗ trợ thu thập thông tin cá nhân và chuyển thông tin này cho các quan chức chính phủ CHND Trung Hoa.” Đơn kiện cũng mô tả cách những đặc vụ này trả tiền cho những người nhắm mục tiêu vào các hoạt động của Pháp Luân Công, và đăng thông tin trên mạng để vu khống Pháp Luân Công.

Theo đơn kiện, hai đặc vụ này bắt đầu trợ giúp ĐCSTQ kể từ hoặc vào khoảng năm 2015, “Lư đã trợ giúp chính phủ CHND Trung Hoa bằng cách tham gia vào các cuộc phản biểu tình ở Washington, D.C., chống lại các thành viên [Pháp Luân Công] bị cấm theo luật của CHND Trung Hoa và giúp xác định vị trí những người mà chính phủ CHND Trung Hoa quan tâm.”



Sau chuyến thăm Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2015, Lư (phải) đã nhận được một kỷ niệm chương từ MPS. (Trích từ đơn kiện)

Đơn kiện nêu thêm: “Lư đã thừa nhận với FBI trong một cuộc thẩm vấn...rằng, vào năm 2015, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Lư và những người đứng đầu khác của các hiệp hội người Hoa địa phương, mỗi người cử 15 thành viên tham gia phản biểu tình ở Washington, D.C., chống lại các cuộc biểu tình công khai đối với Chủ tịch Tập của các thành viên của tôn giáo Pháp Luân Công.

“Lư đã thừa nhận thêm với FBI rằng ông ta đã nhận được một tấm kỷ niệm chương từ Bộ Công an chúc mừng công việc được thực hiện bởi những người đứng đầu hiệp hội người Hoa địa phương như ông ta như một phần của đội an ninh tiên tiến cho đoàn tùy tùng của Chủ tịch Tập, nhằm đảm bảo rằng các thành viên của tôn giáo Pháp Luân Công không làm phiền chuyến thăm của Chủ tịch Tập. Một thành viên trong đoàn tùy tùng của Chủ tịch Tập có giấy tờ thị thực cho thấy ông ta lúc đó là “Phó Cục trưởng” của Bộ Công an (“Quan chức MPS-2” đã trao một tấm kỷ niệm chương cho Lư trong một buổi lễ.”

Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Thật ý nghĩa và đáng khích lệ khi thấy hành động pháp lý nghiêm túc như vậy được thực hiện đối với các quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc đàn áp xuyên quốc gia trên đất Mỹ, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Những hành động mà những cá nhân này bị buộc tội chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa giết người, các vụ

hành hung, đột nhập vào nhà, quấy rối trực tuyến, can thiệp trên khuôn viên của các trường đại học, cản trở công việc kinh doanh và sinh kế, cũng như đe dọa người thân ở Trung Quốc, tất cả đều theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Đơn kiện đã ghi lại việc tham gia của Lư trong chương trình đàn áp xuyên quốc gia của MPS, đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các cộng đồng ở Thành phố New York và Washington, D.C. Theo lệnh của “cựu Cục trưởng Cục ‘610’ của MPS phụ trách xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công (“Quan chức MPS -3”).”

Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho Lư, Trần và một kẻ chủ mưu thứ ba không được nêu tên xác định vị trí của các công dân Trung Quốc ở Hoa Kỳ mà MPS đang truy nã. Lư cũng được chỉ đạo “đăng tải liệu trên các tờ báo chống lại cộng đồng Pháp Luân Công”, trong khi Trần làm việc với chính phủ Trung Quốc để giám sát các học viên Pháp Luân Công. Quan chức Bộ Công an-3 đằng sau họ nhiều khả năng là Phó Chính Hoa hoặc Hoàng Minh, những người từng là trưởng [Phòng 610](#) kể từ khi Lư bắt đầu hoạt động vào năm 2015 và đến khi tái cấu trúc cơ quan ngoài vòng pháp luật này vào năm 2018.

Đơn kiện đối với hai người này giải thích rằng: “Theo Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, [Đảng Cộng sản Trung Quốc] duy trì một bộ máy an ninh do đảng điều hành ngoài vòng pháp luật để loại bỏ phong trào Pháp Luân Công’, sử dụng các phương pháp khác nhau từ quấy rối đến bỏ tù.”

Ông Browde nói: “Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCS Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và các nạn nhân bị bức hại khác là một vấn đề lâu dài. “Chúng tôi mong muốn được thấy nhiều hành động hơn nữa của chính phủ Hoa Kỳ đối với những người đã tấn công hoặc theo dõi các học viên Pháp Luân Công.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCS Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

[Pháp Luân Đại Pháp \(còn gọi là Pháp Luân Công\)](#) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần này hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tiếp nhận các bài giảng dựa trên các nguyên tắc đạo đức Chân Thiện Nhẫn và học năm bài công pháp, đã thể nghiệm được việc sức khỏe và hạnh phúc được cải thiện.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS Trung Quốc), đã coi sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện tinh thần này như một sự đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCS Trung Quốc và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh loại bỏ môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCS Trung Quốc đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh đứng ngoài vòng pháp luật có quyền đứng trên các hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) đã xác minh được cái chết của hàng ngàn học viên là kết quả của cuộc đàn áp này trong 23 năm qua. Con số thực tế được tin là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị bỏ tù và tra tấn vì tín ngưỡng của mình.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn việc việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, là những người bị sát hại để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.

Bản tiếng Hán: <https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/19/458977.html>

Bản tiếng Anh: <https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/20/208138.html>

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

BÀI CHỌN LỌC



Vì sao giới trí thức Trung Quốc lại bại hoại đến vậy?

[MINH HUỆ 08-09-2022] Nếu như vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989 của ĐCS Trung Quốc khiến giới trí thức Trung Quốc mất đi tín ngưỡng, thì cuộc bức hại nhắm vào Chân-Thiện-Nhẫn càng khiến họ tha hóa nhanh hơn, chỉ còn là hữu danh vô thực..... [Click Xem thêm](#)



Hội thảo chuyên đề về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCS Trung Quốc kêu gọi thế giới chung tay chấm dứt tội ác

[MINH HUỆ 04-12-2022] Ngày 1 tháng 12 năm 2022, hội thảo chuyên đề về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS Trung Quốc) đã được tổ chức tại Đại học Auckland, New Zealand..... [Click Xem thêm](#)

VIDEO TIÊU BIỂU (Click để xem)



Bài Viết 'Vì Sao Có Nhân Loại': Gây Chấn Động Một Số Giới Trí Thức Việt



[Click ký bản kiến nghị Kết thúc Trung Cộng](#)